



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ไข้หวัดใหญ่ H1N1</p> <p>-เสนอข่าว นายนพพร คำแยง อายุ 35 ปี เป็นเลขานุการและบุตรชาย นายสิงคำ คำแยง นายก อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ล้มป่วยมีไข้สูง ซึ่อกหมดสติที่บ้าน ถูกนำส่งรพ.แม่สอด แต่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยระยะเวลาตั้งแต่ป่วยจนเสียชีวิตไม่เกิน 24 ชั่วโมง</p> <p>-นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.แม่สอด เปิดเผยว่า จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเป็นไข้หวัดใหญ่ H1N1 เอกซเรย์ปอดปกติ ได้ให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสและให้กลับไปดูแลที่บ้าน และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย เชื่อว่าเชื้อไวรัสเข้าไปที่หัวใจ ทำให้หัวใจหยุดเต้น ซึ่งเกิดได้น้อย ขอให้ประชาชนแม่สอดดูแลร่างกายให้แข็งแรง หากเจ็บป่วยมีไข้ ไอ หวัด รับประทานยาให้การรักษา หลีกเลี่ยงเข้าที่ชุมชน โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า และต้องป้องกันตัวเอง เพราะในช่วงนี้วัคซีนของกระทรวงกำลังขาดแคลน ขณะที่ลูกน้องและเพื่อน ๆ ผู้ตาย ระบุว่า ได้ยื่นแพทย์พูดว่าป่วยเป็นไข้หวัดหมู H1N1 และยังสั่งไม่ให้แก้ท่อผ้าอบน้ำศพ ไม่ให้แตะต้องศพและให้ใส่โลงทันที โดยช่วงที่ผ่านมา ผู้ตายข้ามไปมาฝั่งเมียนมาตลอด เพราะเตรียมทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ครั้งหลังสุดไปมาเมื่อไม่กี่วันก่อนล้มป่วย และเสียชีวิตแบบกะทันหัน</p> <p>ด้านสื่อต่างประเทศ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส H1N1 ในประเทศเมียนมา ว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย หลังจากพบการระบาดใน 10 ภูมิภาคจาก 15 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่เมื่อ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในรพ. 535 ราย ในจำนวนนี้ยืนยันการติดเชื้อ 204 ราย</p>
คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อน ขึ้นแท่น	<p>พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ชณิตา ภูพิพัฒน์ หรือมุกกี้ เน็ตไอดอลชื่อดัง เข้าพบ ร.ต.อ.ศุภลักษณ์ พรมงษ์ พนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา พร้อมให้ปากคำในคดีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจ้งความดำเนินคดีข้อหาว่าหมิ่นประมาทโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรับสารภาพว่าทำจริง แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>โครงการวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยผลการประเมินความก้าวหน้าโครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ปี 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า 5 โครงการที่สถาบันฯ ดำเนินงานสำเร็จตามตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีน ของหน่วยงานกลางแห่งชาติ ด้านวัคซีน และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สวช. อยู่ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ที่จัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 20 ปี และเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงแรก ปี 2560-2564 ประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางวัคซีน ทั้งการนำเข้าและการใช้วัคซีนที่ผลิตได้เอง จากนั้นปี 2565-2569 จะสามารถผลิตวัคซีนเองได้มากขึ้น ปี 2570-2574 จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตวัคซีนของอาเซียน และ ปี 2575-2579 ขอบข่ายงานจะครอบคลุมถึงวัคซีนสัตว์และชีววัตถุ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ธุรกิจสตาร์ทอัพในระบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ ธุรกิจ 'สตาร์ทอัพ' ในระบบสาธารณสุข โดย ดร.เฉลิมพล ไททอง นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อสุขภาพ ว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมการปกครอง ต่างมีระเบียบ คำสั่ง ประกาศ รวมถึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ มากมาย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ กฎหมายที่มีอยู่ยังล้าสมัย แม้จะมีการออกกฎหมายใหม่ ๆ แต่มีกมมุ่งเน้นในการป้องปรามการกระทำผิด พร้อมมีบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จนทำให้ไม่สามารถดำเนินการธุรกิจใหม่ๆ ได้โดยสะดวก</p> <p>ส่วนในระบบสาธารณสุข แม้จะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมานานแล้ว แต่เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นความลับ เป็นอุปสรรคต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจ Start up อย่างมาก ขณะที่หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ อิสราเอล พยายามลดกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรค และออกกฎหมายใหม่เพื่อให้ระบบสารสนเทศทันต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถ้าไม่สามารถแก้ไขเรื่องเหล่านี้ โอกาสที่จะเป็น Thailand 4.0 ยิ่งยากขึ้นอีก จึงอยากให้มีกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับสารสนเทศและข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการในเรื่องเทคโนโลยีสุขภาพ</p>
ไทยโพสต์	<p>ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ องค์การเภสัชกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง" โดย 1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยสมุนไพร เช่น ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสปา อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพด้านการวิจัยของประเทศ 3.สนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ และ 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะนำร่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 10 ผลิตภัณฑ์</p> <p>โดยระยะแรก 6 เดือน จะผลิตต้นเวชสำอาง 4 ผลิตภัณฑ์ และยา 3 ชนิด ซึ่งรพ.ศิริราชนำไปใช้ทดลองกับคนไข้จำนวนมาก และขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว คือ ยาหอมเบอร์ 20 ยาแก้ไกรัก 5 ชนิด และยาแก้ปวดหลังช่วงล่าง มูลค่ารวมทั้ง 2 กลุ่ม 1,000 ล้านบาท ระยะกลาง 2 ปี จะขึ้นทะเบียนยากับ ออย.ให้ได้ คือ ยาแก้โรคสะเก็ดเงิน ซึ่งรพ.พระปกเกล้าใช้ทดลองในคนไข้จำนวนมากแล้ว และยาแก้โรคขาดเหล็ก และระยะ 5 ปี จะขึ้นทะเบียนนวัตกรรมให้ได้ คือ อาหารที่ให้ทางสายยาง และข้าวผสมวิตามินบี 9 ซึ่งป้องกันคนตั้งครรภ์ไม่ให้แท้งง่าย</p>
ไทยโพสต์	<p>จับยาลดความอ้วนปลอม</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ บก.ปคบ. ภก. ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. ร่วมแถลงผลการจับกุมนายสุธี อาจดี อายุ 30 ปี พร้อมของกลางผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนยี่ห้อ PAYA (พาย่า) 11,644 กล่อง สบู่มะละกอยี่ห้อพาย่า 446 กล่อง กล่องบรรจุภัณฑ์สบู่ 1,772 ชิ้น สบู่ก้อนสีขาวป้อมตราพาย่า 530 ก้อน แคปซูลสีชมพูบรรจุแผง 7,000 แผง เม็ดยาสีส้มบรรจุแผง 500 แผง และผลิตภัณฑ์ซีเนลล่า เอ็กซ์ตรา สเลน 61 กล่อง รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท จับกุมได้ที่ บริษัท พญา เสดดี กรู๊ป จำกัด เลขที่ 263/166 หมู่บ้านภูมิสิริ คลอง 7 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีการโฆษณาขายผ่านเฟซบุ๊กและแฟนเพจโดยผิดกฎหมาย พบว่าแสดงเลขสารบบอาหารปลอมและเลขทะเบียนยานเภสัชภัณฑ์เดียวกัน และยังพบสารไซบูทรามิน ซึ่งอย.ยกเลิกทะเบียนตำรับยาแล้วตั้งแต่ปี 2553 หากรับประทานจะทำให้ปากแข็ง มือสั่น ใจสั่น และอาจจะส่งผลให้ไตวายเสียชีวิต</p>
สยามรัฐ	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สจจ.กาฬสินธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 นำทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อสม.ตรวจสุขภาพและนำเวชภัณฑ์ยาต่างๆ แจกจ่ายให้กับประชาชนบ้านเชียงสา ซึ่งถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย อ.ยางตลาดและ อ.ร่องคำ เบื้องต้นพบการระบาดของโรคตาแดง โรคไข้หวัด โดยเฉพาะโรคน้ำกัดเท้าพบ 349 ราย เสียเป็นโรคซึมเศร้า 7 ราย และภาวะเครียดจากน้ำท่วม 6 ราย สจจ.ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังยาในทุกพื้นที่ ให้คำปรึกษาและเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยทุกกรณี</p> <p>มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สจจ.นครพนม ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.นครพนม เพื่อทำความเข้าใจและแจ้งเตือนโรคที่มากับน้ำท่วม ให้ระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค</p>

